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 ตามท่ีสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาอาจารย์รามาธิบดี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ และ
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ว่าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล สภาคณาจารย์ได้สรุปสาระสำาคัญไว้ในข่าวฉบับเดือนเมษายนนี้แล้ว เชิญทุกท่านติดตามได้ในฉบับค่ะ

 นอกจากน้ี ยังมีสรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง ผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2566 และ 
แผนการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2567 เก่ียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 World Class Research and  
Innovation ท่ี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้บรรยายไว้ในการสัมมนา 
สภาคณาจารย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

 กิจกรรมต่อไปของสภาคณาจารย์ คอื โครงการเสวนาวชิาการ ปอมท. ครัง้ท่ี 1/2567 เรือ่ง “การพจิารณา
การขอตำาแหน่งวิชาการของอาจารย์ในมุมมองของกระทรวง อว.” วันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤษภาคม 2567  
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท และ ออนไลน ์
ผ่านระบบ WebEx Webinar โดยเป็นการร่วมมือกับ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.) และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานเสวนาวิชาการฯ ครั้งน้ี ได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการ ใน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(ก.พ.อ.)  เป็นวิทยากร ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังค่ะ

           ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสภาคณาจารย์
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 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงวิสัยทัศน์ และ
แนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ดังนี้

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2024 ถึงปี 2027
MU-Vision: มหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก to be 1 in 100 World Class University
 S1 World Class Research & Innovation 
 S2 Innovative Education and Authentic Learning
 S3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/Academic Services & Excellence in Capacity 
Building for SDG
 S4 Management Innovation for Sustainability

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
 Research Infrastructure มีเครื่องมือวิจัย สำาหรับงานวิจัยชั้นแนวหน้า
 Academic Staff มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความหลากหลายทางวิชาการ
 Facility & Hospital มีสิ่งอำานวยความสะดวก และโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่ง
 WCU การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีความเข้มแข็งทางวิชาการมายาวนาน
 International Accreditation หลักสูตร/บริการวิชาการ และบริการวิชาชีพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สากล
 National & International Collaboration ความร่วมมือทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

How to Win
A1 Synergy Research สานภารกิจวิจัย
 ต้องมีการทำางานร่วมกันทั้ง 37 ส่วนงาน ให้สร้างงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
ให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ เกิดผลิตผลทางเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และประสานงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอื่นที่สร้างงานวิจัยอยู่เช่นเดียวกัน 
Synergistic Research
 R1 Health Science 
        1) ATMP: Immune and Gene Therapy การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์การแพทย์ชั้นสูง
        2) Biologics & Vaccine การคิดค้นวัคซีนและชีววัตถุ
        3) Drug Discovery การคิดค้นยาจากสมุนไพร
        4) Functional Foods อาหารบำาบัดโลก
        5) Preventive and Lifestyle Medicine การป้องกันและเวชศาสตร์วิถีชีวิต
 R2 Science & Tech.
        1) AI-Based Applications
        2) Precision Health and Personalized Medicine
        3) Digital Health and Telemedicine
        4) Medical Devices E.G., Robotics

- สรุป -
“การแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล”

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา ว่าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
วันท่ี 25 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ช้ัน 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปโดย นางสาวจุฑาภรณ์ สุดขาว นักศึกษาจากวิทยาลัยศาสนศึกษา
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        5) Graphene in Health Technology
        6) Healthcare Logistics
 R3 Sustainability
 มุ่งเน้นไปที่ SDG เป็น Common Goal หลัก โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น Common Value  
และมี BCG เป็น Common Ground
 R4 Well-Being 
 มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
A2 Empowering Learners เพิ่มอำานาจผู้เรียน
 1) On-Campus/Industry ให้ประโยชน์สูงสูดกับประสบการณ์จริงที่สัมผัสได้
 2) Online/Virtual ให้ประโยชน์สูงสุดกับองค์ความรู้ตลอดชีวิต
 3) Personalized Education & Self-Paced เพิ่มอำานาจให้ผู้เรียนมีสิทธิ์เลือก
A3 Amplifying Operations ขยายผลสัมฤทธิ์
 1) Enhance Funding หาทุนจากการวิจัยให้เพิ่มขึ้น
 2) Operational Efficiency & Digital Transformation ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากลทันสมัย
  2.1  ด้านกฎระเบียบที่ต้องปรับบทบาทเป็น Facilitator Role 
  2.2 ด้านระบบงานที่ต้องยกระดับสู่องค์กรดิจิทัลในทุกระบบงาน ยกระดับการจัดการข้อมูล 
สู่ Business Intelligence (BI) และยกระดับ IT และ Cybersecurity
 3) Value People การให้คุณค่าแก่บุคลากร
  3.1 เป็นพันธมิตรร่วมแก้ปัญหาด้าน HR กับส่วนงานต่างๆ
  3.2 สร้างความผูกพันและสุขภาวะที่ดี
  3.3 พัฒนาตัววัดการตอบแทน ที่สะท้อนผลงานและศักยภาพ
  3.4 สร้างผู้นำาเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

End with Results
 1) Synergistic Research Platform
 2) Policy Lab (National Reference)
 3) Flexible Educational & Life-Long Learning Platform
 4) Increase Research Funding
 5) Smart-Lean Operations
 6) Workforce Capability & Well-Being

คำาถามบางส่วนจากผู้เข้าฟัง
 1. เทคโนโลยีทางการเกษตรใดบ้างที่จะมาช่วยระบุพื้นที่การปลูกสมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรให้สารสำาคัญ
ไม่เท่ากัน 
 ตอบ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องประมวลองค์ความรู้ และมีความเห็นว่าวิทยาเขตทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
ควรให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้ร่วมกัน ไม่จำาเป็นต้องเป็นเรื่องของสมุนไพรอย่างเดียว สามารถทำาสิ่งอื่นได้ เช่น 
สนับสนุนโรงพยาบาลในชุมชนที่มีวิทยาเขตอยู่ ช่วยในเรื่องสุขภาวะของคนในหมู่บ้าน และการเปลี่ยนแปลงจะมาจาก
การลงมือทำา
 2. มีแนวทางการบริหารสุขภาพใจของนักศึกษาอย่างยั่งยืนและเชิงรุกอย่างไรบ้าง
 ตอบ ต้องมีสายด่วนที่มีความเป็นส่วนตัวให้นักศึกษาที่จะสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความกังวลของ
ตวัเองในเรือ่งสขุภาพใจ โดยผูท้ีจ่ะมสีว่นชว่ยไดม้ากทีส่ดุคอื คนสนทิทีจ่ะแจง้เรือ่งได ้และมแีนวทางการดแูลเจา้หนา้ที่
ในหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมด้วยควบคู่กันไป
 3. มหาวิทยาลัยมหิดลมีโอกาสที่จะมีโรงเรียนสาธิตมหิดลหรือไม่
 ตอบ มีโอกาสและอยากทำาให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำาให้เกิดการผลักดัน อาจจะต้องหา 
แนวร่วมต่อไป
 4. การบริหารหลักสูตรเป็นสิ่งสำาคัญ แต่การเลื่อนขั้นตำาแหน่งวิชาการไม่ได้ให้ความสำาคัญในส่วนนี้  
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เพราะทำาวิจัยเพื่อตัวเองเป็นหลัก เป็นปัจจัยที่ทำาให้หลักสูตรพัฒนาไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จะมีแนวคิด 
ในการพัฒนาเรื่องนี้อย่างไร
 ตอบ การประเมินหลักสูตรว่าสำาเร็จหรือไม่ เป็นเรื่องยากที่จะไปเกี่ยวข้องกับตำาแหน่งวิชาการ  
โดยตำาแหน่งวิชาการกลุ่มศาสตราจารย์คลินิกสามารถใช้เกณฑ์เหล่านี้ไปช่วยเสริมได้ แต่ตำาแหน่งวิชาการหลัก  
ยังมีเกณฑ์ ก.พ.อ. ซึ่งอยู่นอกเหนืออำานาจของมหาวิทยาลัย แต่หากในระดับมหาวิทยาลัยคิดว่าสามารถทำาเกณฑ์
นี้ขึ้นมาได้
 5. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ควรปรับปรุงใน 6 เดือนแรกคืออะไร
 ตอบ สิ่งที่อยากปรับปรุงเป็นอย่างแรก คือ สวัสดิการรักษาพยาบาล โดยที่จะพยายามทำาให้เกิดใน
ลักษณะประกันสุขภาพภายใต้้ 6 โรงพยาบาลหลักของมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงพยาบาลทันตแพทย์ ต้องมีการ
หารือกับบริษัทประกันเพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย และทำาให้สวัสดิการนี้ครอบคลุมมากกว่าเดิม จุดที่สองที่ 
อยากแก้ไข คือ เรื่องสวัสดิการของญาติสายตรง คือพ่อ-แม่ และบุตรได้ผลประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น 
 6. มีวิธีจัดการเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างไรบ้าง
 ตอบ ต้องประสานงานกันหลายฝ่าย มองหาบุคลากรทางการแพทย์นอกระบบของเรา จับมือกับ
มหาวิทยาลัยอื่น เพื่อให้ทุนและดึงกำาลังเสริมเข้ามาช่วยในการทำางาน ก้าวข้ามกฎระเบียบ มีนโยบายที่ชัดเจน  
เพื่อทำาให้สำาเร็จโดยเร็ว
 7. สามารถเร่งรัดการขอตำาแหน่งวิชาการอย่างไร ขอ ศ. เงินเดือนขั้นสูงไป 5 ปี แล้ว แต่ไม่เคยได้รับการ 
แจ้งกลับจากมหาวิทยาลัย
 ตอบ การขอตำาแหน่งวิชาการมีระยะเวลานาน ต้องหางานวิจัยว่าอยู่ที่ขั้นตอนใด ต้องมีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบสถานะงานวิจัยและรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน
 8. ประเทศอังกฤษเน้นการเรียนการสอนแบบพัฒนา และแต่งตำาราก็ได้เป็นศาสตราจารย์แล้ว โดยไม่ต้อง
เน้นพิจารณาผลการวิจัย แต่มหาวิทยาลัยมหิดลเน้นทั้งการสอน และการวิจัยในเวลาเดียวกัน หากเน้นทั้ง 
สองอย่างจะดูมากเกินไปหรือไม่
 ตอบ เกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเดียว อยู่ที่ระดับกระทรวง อว. และกรรมการ 
ชุดใหญ่ด้วย ที่ยังเห็นความสำาคัญของงานวิจัยซึ่งส่งผลกระทบอย่างมาก และเป็นประเด็นสำาคัญของตำาแหน่ง 
วิชาการ การเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาก งานวิจัยยังคงเป็นสิ่งที่ ก.พ.อ. ใช้เป็นเกณฑ์สำาคัญในการพิจารณา
ตำาแหน่งทางวิชาการอยู่
 9. มีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยสนับสนุนการทำางานของบุคลากรที่มีบุตรที่ต้องทำางานตลอดปี ไม่มีวันหยุด 
นอกจากการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
 ตอบ มีการจัดตั้งโรงเรียนสำาหรับเด็กก่อนวัยเรียน ส่วนนี้มีการขยายผล และสามารถทำาได้ในวิทยาเขต
ต่าง ๆ  และอีกเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสนใจคือ การมีสังคมสำาหรับผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเสริม
สังคมที่ให้ลูกหลานดูแลพ่อแม่ เช่นเดียวกับพ่อแม่ดูแลลูก 
 10. เป้าหมายสำาคัญที่สุดคืออะไร
 ตอบ เป้าหมายคือ มุ่งไปที่ SDGs ทำาให้เกิดสุขภาวะของคนอย่างจริงจัง และลดความสำาคัญของ 
อันดับทางวิชาการลงมา เรามีผู้ที่จัดการส่วนนี้อยู่แล้ว หวังให้การศึกษามีคุณภาพ ไม่ได้ตั้งเป้าไว้สูง แต่ความสำาเร็จ
จะมาเอง ไม่ใช่สิ่งที่ควรไปวิ่งตามหา และจะให้ความสำาคัญร่วมกัน ไม่ได้ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
 11. มหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดในสังคมไทยอย่างไร  
 ตอบ ให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้เป็นลำาดับแรก ๆ ที่ต้องผลักดันนโยบายสาธารณะแบบนี้ระดับประเทศ 
โดยให้ความเห็นเรื่องหลักฐานเชิงประจักษ์กับรัฐบาลว่าเหมาะสมหรือไม่ ต้องตอบโดยมีหลักเกณฑ์ มีหลักฐาน
ประกอบ และต้องมีการเชื่อมโยงกับรัฐบาลที่จะทำาให้เรื่องนี้ถูกผลักดันต่อไป
 12. แนวทางการเพิ่มความร่วมมือของแต่ละส่วนงาน มีอะไรบ้าง
 ตอบ ลดขอบเขตของคณะต่าง ๆ ให้น้อยลง ประสานความร่วมมือกันให้มากขึ้น 
 13. มีแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการวิจัยและช่วยเหลือนักวิจัยอย่างไร และมีแนวทางการเพิ่มรายได้ของ
งานวิจัย มีระบบการดูแลงานวิจัยอย่างไรบ้าง
 ตอบ ต้องหาจุดตรงกลางให้ได้ มีการประชุมระหว่างคณะและหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการ 
แลกเปลีย่นขอ้มลูกนั รวมถงึการศกึษาดงูานวจิยัทีม่หาวทิยาลยัอืน่รว่มดว้ย และตอ้งชว่ยกนัคดิ ชว่ยกนัเสนอความ
เห็นเกี่ยวกับแนวทางการขอทุนงานวิจัยที่ต้องการร่วมกัน

mu
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 งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้เน้นท่ี
จำานวนการตีพิมพ์เป็นหลัก แม้ว่าจำานวนการตีพิมพ์ 
จะเป็นเป้าหมายระยะส้ันและมีความจำาเป็นในการวัด 
ผลงานประจำาปี แต่ในระยะยาว เรามุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพ 
ของงานวิจัยมากกว่า คือการท่ีงานวิจัยสามารถสร้าง 
องค์ความรู้และนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การ

 ศ.ดร.นพ.ภทัรชยั กีรติสิน รองอธกิารบดีฝ่ายวจิยั ไดเ้ริม่กล่าวถงึ ยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยมหิดลทาง
ด้านการวิจัย ประกอบด้วย 4 ประการคือ 
 1) World Class Research and Innovation 
 2) Innovative Education and Authentic Learning 
 3) Policy Advocacy and Leaders in Profession / Academic Services 
 4) Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

 และไดข้ยายความต่อไปวา่ งานวจิยัท่ีเป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัอย่างกวา้งขวางต้องมีทัง้เนือ้หาวทิยาศาสตรแ์ละ
เชิงวิชาการที่แข็งแกร่ง รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ  ได้แก่ 
 การมีความก้าวล้ำา (Advance) ซึ่งต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำา 
 การทำางานข้ามศาสตร์และข้ามสาขา (Cross-discipline) ซึ่งจะทำาให้ผลงานได้รับความสนใจมากขึ้น 
 การมีความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Collaboration) ทำาให้ผลงานได้รับการยอมรับง่ายขึ้น  
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ และ 
 การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาย่ังยืน (SDGs) ซึ่งงานวิจัยควรจะสามารถชี้แจงได้ว่ามีผลต่อ 
เป้าหมายใดของ SDGs การมีองค์ประกอบเหล่านี้ในงานวิจัยจะเพิ่มโอกาสให้งานวิจัยได้รับการยอมรับมากขึ้น

สรุปการบรรยายพิเศษ
เรื่อง ผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2566 และ

แผนการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2567 
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research and Innovation

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
สรุปโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ตีพิมพ์ออกมาเท่านั้น มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความสำาคัญ
กับจำานวนท่ีตีพิมพ์ แต่ให้ความสำาคัญกับคุณภาพและ
ประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยนั้น ๆ การวัดผลการนำาไปใช้
ประโยชน์อาจเป็นเรื่องท่ีท้าทาย และต้องใช้เวลา แต่เป็น 
ส่ิงท่ีจำาเป็นต่อการกำาหนดเป้าหมายในเชิงคุณภาพของ
งานวิจัย
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 เม่ือต้องตรวจสอบวา่งานวจิยัของมหาวทิยาลัย
มหิดล สร้างความรู้ใหม่ที่ได้รับการยอมรับหรือไม่ ก็ต้อง
มองว่างานน้ันได้รับการยอมรับในวงการมากน้อยเพียง
ใด จึงต้องมีเมตริกสำาหรับวัดคุณภาพ ซึ่งทั่วโลกยอมรับ
เมตรกิอย่าง Field-Weighted Citation Impact (FWCI) 
ท่ีพฒันามาจากการนบัการอา้งองิ การอา้งองิแบบ FWCI 
จะปรับให้เท่ากันตามแต่ละสาขาวิชาเพื่อความยุติธรรม 
เน่ืองจากแต่ละสาขามีจำานวนนักวจิยัและผลงานไม่เท่ากนั 
ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถหาได้จาก SciVal และ SCOPUS 
เพ่ือดูว่างานวิจัยในสาขาน้ัน ๆ มีการอ้างอิงเท่ากับค่า
เฉลี่ยของโลกหรือไม่
 SciVal เป็นวิธีการวัดคุณภาพงานวิจัยโดยใช้
ค่า Field-Weighted Citation Impact (FWCI) ซึ่งหาก
ผลงานวิจัยของอาจารย์มีการอ้างอิงมากกว่าค่าเฉล่ีย
ของโลก ค่า FWCI จะสูงกว่าหนึ่ง ซึ่งหมายถึงว่างานวิจัย
นั้นได้รับการยอมรับอย่างดีในสาขาวิชานั้น ๆ 
 ในปี 2567 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการลงทุนใน 
งานวิจัย โดยมีงบประมาณสำาหรับการวิจัยสูงกว่าหลาย
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีการจัดกลุ่มงานวิจัยเป็น 4 
กลุ่มใหญ่ โดยใช้งบประมาณจำานวนมากท้ังจากภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการลงทุนที่สอดคล้อง
กับการพัฒนางานวิจัยในระดับสากล
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีระบบ และคณะกรรมการ
ท่ีชว่ยสนับสนุนงานวจัิยของอาจารย์ให้มีคณุภาพสูง โดย
การลงทุนในเครื่องมือวิจัยขั้นสูงท่ีมีมูลค่าหลายพันล้าน 
บาทและเป็นเครื่องมือท่ีหาได้เพียงท่ีเดียวในประเทศไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้ังอยู่ท่ีศูนย์เครื่องมือกลาง 
ท่ีศาลายา และมีการกระจายไปยังบางส่วนงานและ
วิทยาเขตเพื่อความสะดวกของอาจารย์ นอกจากน้ี 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน ภายใต้ศนูยส่์งเสรมิจรยิธรรมการวจิยั (IRB) ท่ีเขม้
งวดที่สุดในประเทศ เพ่ือให้ผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่มี
ปัญหาในอนาคต รวมถึงเรื่องของการวิจัยในสัตว์และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ อีกท้ังยังมี เครือข่าย
วิเทศสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงกับงานวิจัยและกลไกในการ
ดึงดูดนักวิจัยชั้นนำามาทำางานกับเรา เราสนับสนุนการ
พัฒนาอาจารย์ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ และมีทุนสนับสนุน 
post-doc ท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมเงินเดือนท่ีเพียงพอ
ตลอดทั้งปี
 มหาวิทยาลัยมหิดลให้การสนับสนุนค่าตีพิมพ์
และเงินรางวัลเพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม โดยมี
การดูแลสิทธิบัตรและบริการวิชาการเป็นหลัก การวิจัย

เปน็ส่วนสำาคญัในการจดัอนัดับมหาวทิยาลัย โดยคดิเป็น
ประมาณ 60% ของการประเมิน ในปี 2567 มีการเพิ่ม 
ส่วนใหม่ท่ีเน้นการวิจัย ซึ่งสะท้อนคุณภาพและผลงาน 
ของเราในสภาพแวดล้อมการวิจัยท่ีแบ่งออกเป็น 3  
ส่วนย่อย เพื่อประเมินการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 การได้ทราบและการยอมรับผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ มีส่วนสำาคัญในการประเมิน แต่เป็นสิ่งท่ี
มหาวิทยาลัยควบคุมไม่ได้โดยตรง 18% รายได้จาก 
การวิจัย 5.5% ก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดท่ีสำาคัญ แต่อาจ 
ไม่สามารถคาดเดา หรือ ควบคุมได้ง่ายเช่นกัน ด้าน
ประสิทธิภาพในการผลิตผลงานวิจัยและคุณภาพของ 
การวิจัย (5.5% สำาหรับประสิทธิภาพ และ 30% สำาหรับ
คุณภาพ) เป็นส่วนท่ีเราสามารถพัฒนาและควบคุมได้
มากท่ีสุด โดยเฉพาะคุณภาพของการวิจัยซึ่งมีน้ำาหนัก
สูงสุดในการประเมิน แสดงให้เห็นว่าการสร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพสูงเป็นส่ิงสำาคัญที่สุดในการเพิ่มความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการสร้าง 
ผลงานท่ีถูกอ้างอิ ง ต่อ เ น่ือง เ ป็น ส่ิงสำาคัญในการ 
สร้างอิทธิพลทางวิชาการและเพิ่มการจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัยในระยะยาว โดยมีปัจจัยทั้งบวก เช่น  
อิทธิพลทางวิชาการ ความเป็นเลิศทางวิจัย และความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ และปัจจัยลบ เช่น ผลกระทบจาก
การอ้างอิง ท่ีต้องพัฒนาเพิ่มเติม ดังน้ัน มหาวิทยาลัย
ควรเน้นการสร้างผลงานวิจัยคุณภาพสูงเพื่อรักษาและ
เพิ่มอันดับในระยะยาว
 ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย เน้นย้ำาถึงการไม่ประมาทใน
เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย แม้คะแนน หรือ สถานะของมหาวิทยาลัย 
มหิดลอาจดูดีขึ้น แต่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็กำาลังพัฒนา
เช่นกัน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยต้องไม่หยุดน่ิง และต้อง
พยายามปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อให้
ดียิ่งขึ้นในอนาคต 
 นอกจากน้ี ได้เน้นถึงความสำาคัญของการวิจัย 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการให้ความสนใจกบัคา่ความแขง็แกรง่
ทางวิจัย (Research Strength) ซึ่งถึงแม้จะมีน้ำาหนัก 
เพียง 5% แต่ก็สะท้อนถึงคุณภาพของการวิจัยได้ดี การ
วิเคราะห์ด้วยกราฟบล็อคสเกลได้แสดงให้เห็นถึงการวัด
ค่า Field-Weighted Citation Impact และได้เน้นว่า
มหาวิทยาลัยมหิดลมีค่า Research Strength ท่ีดี  
โดยมีผลงานวิจัยท่ีมีค่า Field-Weighted เกินหน่ึงอยู่
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 ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย เน้นย้ำาถึงความสำาคัญของ
การตีพมิพผ์ลงานวจิยัท่ีมีคณุภาพสูง โดยมีการวเิคราะห์
ข้อมูลเก่ียวกับการอ้างอิง (Citation) และผลกระทบต่อ 
ค่าความแข็งแกร่งทางวิจัย (Research Strength) ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า
มีผลงานวิจัยจำานวนมากท่ีไม่ถูกอ้างอิงเม่ือเทียบกับ 
ผลงานท่ีถูกอ้างอิง ซึ่งสะท้อนถึงความจำาเป็นในการเน้น
คุณภาพของการวิจัยมากกว่าปริมาณเพียงอย่างเดียว
 การเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ ได้แก่ NUS NCKU จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมาลายา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แสดงให้เห็นถึงความ 
แตกต่างของความสำาคัญของการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
ท่ีมีคุณภาพและการได้รับการอ้างอิง (Citation) ในการ
ประเมินค่า Research Strength ของมหาวิทยาลัย 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีจำานวนผลงาน
วิจัยท่ีตีพิมพ์มากที่สุด แต่ยังมีความท้าทายในการเพิ่ม
คุณภาพของผลงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มค่า Research Strength
 การวิเคราะห์และจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีใช้ 
ในระบบยุโรป โดยเฉพาะการใช้ “ไลเด้นแร็งกิง” (Leiden 
Ranking) ไม่ได้พิจารณาจากปัจจัยเชิงสำารวจ หรือ  
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย แต่เน้นไปท่ีการวิเคราะห์
คุณภาพของผลงานวิจัยตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งเป็นวิธี
การท่ีให้ความสำาคัญกับคุณภาพของการวิจัยมากกว่า
ปริมาณ หรือ ชื่อเสียง การจัดอันดับดังกล่าวน้ีได้รับ 
การยอมรับและใช้เป็นหลักในยุโรป
  “European Leiden Ranking” ซ่ึงเป็นระบบ 
จัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับใน

ประมาณ 20-30% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี แต่ยังมีประมาณ 70% ของผลงานที่มีค่า Field-Weighted ต่ำากว่าหนึ่ง ซึ่ง
ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
 ในดา้นความกังวลเก่ียวกับผลงานวจิยัท่ีมีคณุภาพไม่สูงพอในหลายฟลิด์ของสาขาวชิา โดยมเีพยีงประมาณ 
20% ของผลงานท่ีได้รับการยอมรับในระดับสูง (เกินหน่ึง) ซึ่งถือว่าน้อยเกินไป มีความจำาเป็นในการพัฒนาให้สูตร
ของผลงานวิจัยมีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยมหิดล การเปรียบเทียบกับส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
แสดงให้เห็นว่ายังมีหลายส่วนงานท่ีมีผลงานวิจัยที่ไม่ถึงมาตรฐาน โดยมีสัดส่วนของผลงานท่ีไม่ได้รับการอ้างอิง  
(สีแดง) มากกว่าผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง (สีน้ำาเงิน) แนะนำาว่าจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัย  
โดยเฉพาะในการเพ่ิมจำานวนผลงานท่ีได้รบัการยอมรบัในระดับสูง เพือ่ให้ผลงานวจิยัมีคณุภาพและได้รบัการยอมรบั
อย่างกว้างขวาง
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ระดับสากล ระบบจัดอันดับน้ีถูกพัฒนาและจัดทำาโดย 
Centre for Science and Technology Studies  
(CWTS) ที่ Leiden University ในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
Leiden Ranking มุ่งเน้นไปท่ีการวิเคราะห์ผลงานวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ัวโลก โดยใช้ข้อมูลจากฐาน
ข้อมูล Web of Science ระบบจัดอันดับน้ีไม่เพียงแต่ 
ดูจำานวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่ยังพิจารณา
ถึงคุณภาพของการวิจัย โดยการวัดจากการอ้างอิง 
(Citations) ที่ผลงานวิจัยเหล่านั้นได้รับ
 Leiden Ranking ให้ความสำาคัญกับความ
โปร่งใสและการให้ข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ 
ผู้ใช้สามารถเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตัวเอง 
นอกจากน้ี ยังมีการเสนอข้อมูลในหลายมิติ เช่น การ
วิเคราะห์การอ้างอิงต่อบทความ (Citation Impact)  
การรว่มมือทางวชิาการระหวา่งประเทศ และการเผยแพร่
ผลงานวจิยัเปิด (open access publications) เนือ่งจาก 
Leiden Ranking มีการอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอ  
จึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสำาหรับนักวิจัย นักวิชาการ และ 
ผู้ที่สนใจในการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก
 นอกจากน้ียังมีการชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของ
การใช้จดัอนัดบัมหาวทิยาลัยเป็นเครือ่งมือในการสะทอ้น
คณุภาพของการวจัิย และเป็นการกระตุน้ให้มหาวทิยาลัย
ต่าง ๆ มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัย  
ซึ่งจะช่วยเพิ่มค่า Research Strength และส่งผลให้
มหาวทิยาลัยมีชือ่เสียงและความสามารถในการแขง่ขนัใน
ระดับสากลมากขึ้น
 การวิเคราะห์และการประเมินผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในเอเชีย โดยเฉพาะจุดเด่นและจุดท่ีต้อง
พัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เรากำาลังอ้างถึง โดยใช้ฐาน
ข้อมูล และการวิเคราะห์จาก Leiden Ranking และการ
เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอื่น เช่น SCOPUS และ SciVal  
 ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย ได้กล่าวย้ำาว่ามหาวิทยาลัย
มหิดลมีจุดอ่อนในด้านการตีพิมพ์ในวารสาร Top 10  
เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเอเชีย และได้ 
ชี้ให้เห็นโอกาสในการพัฒนาในด้านน้ี การเพิ่มจำานวน
เปเปอรท์ีถู่กตพีมิพ์ในวารสาร Top 10 สามารถชว่ยเพิม่
คุณภาพของผลงานวิจัยและอันดับของมหาวิทยาลัยใน
การจัดอันดับท่ีเก่ียวข้อง การทำางานร่วมกับนักวิจัยท่ีมี 
ชื่อเสียง การเน้นคุณภาพการวิจัย และการเลือกวารสาร
ท่ีเหมาะสมสำาหรับการตีพิมพ์เป็นกลยุทธ์ท่ีสำาคัญ 

ในการเพิ่มคุณภาพและการรับรู้ของผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
 การใช้ฐานข้อมูลเช่น Leiden Ranking SCO-
PUS และ SciVal เป็นเครื่องมือสำาคัญในการวิเคราะห์ 
และประเมินผลงานวิจัย แต่ละฐานข้อมูลมีจุดเด่นและ 
ข้อจำากัดท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันการใช้ข้อมูลจากหลาย 
ฐานข้อมูลสามารถช่วยให้มีมุมมองที่ครอบคลุมและ 
เป็นธรรมต่อผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้
 ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กล่าวต่อว่า มีการประกาศ
เก่ียวกับการเปล่ียนฐานข้อมูลจากเว็บออฟ ไลน์ไปยัง 
ฐานข้อมูลใหม่ที่เรียกว่า OpenAlex ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลท่ี
ได้รับความนิยมใช้งานในยุโรป คำาแนะนำาน้ีได้นำาไปแจ้ง 
ให้แก่อาจารย์เพื่อให้ทดลองใช้งาน และเข้าใจถึงปัจจัยที่ 
โลกใช้ในการวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีการ 
ใช้ Indicator 3 ประการในการวัดความสำาเร็จ ได้แก่  
Scientific Impact โดยดูจากการตีพิมพ์เอกสารวิจัย 
สัดส่วนเอกสารทีอ่ยู่ใน Top 10 และเปอรเ์ซน็ต์ของเอกสาร
ที่อยู่ใน Top 10
 เม่ือดกูารจดัอนัดับในประเทศไทย มหาวทิยาลัย
มหิดลยังคงอยู่ในอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่ มีการแข่งขันกันอย่างใกล้ชิด โดย
มหาวิทยาลัยมหิดลมีจำานวนเอกสารที่ตีพิมพ์มากกว่า 
แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเอกสารท่ีอยู่ใน Top 10 
มากกว่าเล็กน้อย ซ่ึงทำาให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี
สัดส่วนของเอกสารใน Top 10 ท่ีสูงกว่า อย่างไรก็ตาม 
เม่ือคำานวณด้วยอัลกอริทึมของ Leiden มหาวิทยาลัย
มหิดลยังคงรักษาอันดับหนึ่งไว้ได้ แม้จะมีคะแนนรวมท่ี 
สูงกวา่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัยเพยีงเลก็น้อย ส่ิงน้ีบง่ชี้
ถึงความสำาคัญของการรักษาคุณภาพและปริมาณของ
เอกสารวจิยัทีตี่พมิพ ์เพือ่ให้มหาวทิยาลัยสามารถรกัษา
หรือ ปรับปรุงอันดับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยได้
 อนิดเิคเตอรตั์วท่ีสองท่ีถกูพดูถงึคอื Collabora-
tion หรือ การทำางานร่วมกันในการวิจัย ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ปัจจยัสำาคญัทีใ่ช้ในการประเมนิคณุภาพของมหาวทิยาลัย
หรอื สถาบันการศกึษา การมส่ีวนรว่มในงานวจิยัรว่มกบั
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือ องค์กรต่าง ๆ ถือเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเชื่อมต่อและทำางานร่วมกับผู้อื่น 
ในวงการวิจัย จากการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ยังคงรักษาอันดับหน่ึงในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจาก 
อินดิเคเตอร์น้ี แม้ว่าจะมีจำานวนเอกสารวิจัยท่ีตีพิมพ์
มากกวา่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย แต่สัดสว่นการทำางาน
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ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาจ 
น้อยกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล็กน้อย ซึ่งท้ังสอง
มหาวิทยาลัยมีความใกล้เคียงกันมากในด้านนี้
 นอกจากนี้ ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย ยังพูดถึงการ 
เลือกดูผลการวิจัยตามฟิลด์ หรือ สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น 
Bio medical, Life Science, Mathemetics, Physical 
Science, Engineering และ Social Science  แต่ละฟลิด ์
หรอื สาขาวชิาอาจมีการจดัอนัดบัท่ีแตกต่างกันไป ขึน้อยู่
กับความแข็งแกร่ง หรือ ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย
ในสาขาน้ัน ๆ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นอันดับหน่ึงในประเทศไทยในหลายฟิลด์ แม้ว่าใน 
บางฟิลด์อาจไม่ได้อันดับหน่ึงแต่ก็ยังได้คะแนนรวมที่ดี 
เม่ือพิจารณาจากทุกฟิลด์รวมกัน ความสำาเร็จในการ 
วิจัยไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับจำานวนเอกสารท่ีตีพิมพ์เท่านั้น  
แต่ยังรวมถึงคุณภาพ การทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
และความโดดเด่นในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย
 อินดิเคเตอร์อีกประการหนึ่งท่ีถูกใช้ ในการ 
วัดและประเมินมหาวิทยาลัยคือ Open Access ซึ่ง 
หมายถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สามารถเข้าถึงได้ 
โดยสาธารณะและฟรี โดยไม่มีข้อจำากัดใด ๆ นโยบายน้ี 
เน้นย้ำาถึงความสำาคัญของการเปิดเผยองค์ความรู้ให้กับ
สาธารณชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำาไปใช้และผลักดัน
นวัตกรรมต่อไป
 มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  ในประเทศไทยทีมี่นโยบายน้ี 
ได้ผลักดันนโยบาย Open Access กันอย่างเข้มข้น โดย
มีสัดส่วนการตีพมิพ์ใน Open Access สูงท่ีสุดในประเทศ 
คือ 60.8% ซึ่งสูงกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศท่ี 
ยังไม่ปรับนโยบายนี้ นอกจากน้ี ยังมีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานจากยุโรปเพื่อหารือเก่ียวกับนโยบาย Open 
Access และแบ่งปันวธิกีารเน้นย้ำาความสำาคญัของ Open 
Access ในระดับสากล
 การมุ่งเน้นนโยบาย Open Access ไม่เพียงแต่
เป็นการเพิ่มความโปร่งใสและการเข้าถึงผลงานวิจัย
เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการวัดและ
ประเมินคณุภาพของมหาวทิยาลัย โดยให้ความสำาคญักับ
การเผยแพร่ความรู้และการสร้างผลกระทบทางวิชาการ
และสังคม นโยบายนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการ
วัดผลสำาเร็จของสถาบันการศึกษา โดยเน้นท่ีการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในวงกว้างมากกว่า
การจำากัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่ม
 มีการเน้นย้ำาถึงความสำาคัญของคุณภาพ 
ผลงานวิจัยมากกว่าจำานวนผลงานท่ีตีพิมพ์ออกมา  

โดยการผลิตงานวจิยัท่ีมีคณุภาพสูงและไดร้บัการยอมรบั
ในระดับสากลจะถือว่ามีค่ามากกว่าการตีพิมพ์จำานวน
มากที่ไม่ถูกใครสนใจ น่ีเป็นนโยบายท่ีชัดเจนในด้านการ
วิจัย ซึ่งเน้นการสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพและสามารถ
สร้างผลกระทบในวงกว้าง
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลห้าปย้ีอนหลัง มีการระบวุา่
ข้อมูลของปีล่าสุดอาจยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะถึงเดือน
มิถุนายนของปีถัดไป เน่ืองจากบางวารสารอาจมีการ 
ตีพิมพ์ช้า แต่ในภาพรวม มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยมีการ
เพิ่มขึ้นกว่า 50% และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของ 
ผลงานที่ถูกจัดให้อยู่ใน Q1 จาก 40% เป็น 60%.
 ผลงานท่ีเกิดจากการร่วมมือระหว่างประเทศมี
สัดส่วนประมาณ 46% และมีการอ้างอิงสูง (ประมาณ 15 
ครัง้ตอ่เปเปอร)์ และมี “field-weighted citation impact” 
สูงถึง 1.6 ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและผลกระทบของการ
วิจัยที่มีการร่วมมือระหว่างประเทศ
 นโยบายและการดำาเนินการในด้านการวิจัย 
มุ่งเน้นไปที่คุณภาพของผลงานวิจัยมากกว่าจำานวน  
โดยมีการเพิม่คณุภาพและสัดส่วนของผลงานท่ีอยู่ใน Q1 
อย่างมีนัยสำาคัญ นอกจากนี้ การร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการวิจัยก็มีบทบาทสำาคัญในการเพิ่มคุณภาพและ 
ผลกระทบของผลงานวิจัย
 ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย ได้เพิ่มเติมอีกว่า การทำางาน
วิจัยภายในประเทศไทย หรือ ภายในสถาบันเฉพาะเช่น 
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยไม่มีการร่วมมือกับหน่วยงาน 
หรือ สถาบันนานาชาติ มีแนวโน้มท่ีจะได้รับการยอมรับ
น้อยกวา่เม่ือเทยีบกับผลงานท่ีมีการรว่มมอืกับหน่วยงาน
ระหวา่งประเทศ ฟลิดเ์วทของเปเปอรเ์หลา่น้ีมักจะไม่เกนิ 1
 ในส่วนของผลกระทบของการร่วมมือระหว่าง
ประเทศ มีผลงานวิจัยท่ีมีการร่วมมือกับสถาบันระดับ
นานาชาติมีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับสูงขึ้น โดยมี 
การเพิ่มขึ้นของการอ้างอิง (CITE) ประมาณสามเท่าตัว 
และมีฟิลด์เวททะลุเกิน 1
 ด้านความสำาคัญของการร่วมมือกับภาค
อุตสาหกรรม มีการตีพิมพ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
หรือ การมี Academic Collaboration ส่งผลให้ได้รับ
ความสนใจมากขึ้น โดยมีการเพิ่มขึ้นของ Citation 
ประมาณ 5 เท่ากวา่ ซึง่สะทอ้นถงึความสำาคญัของผลงาน
ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 ในมุมของผลกระทบต่อการอ้างอิงและฟิลด์เวท 
มีการตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงสูง (เช่น Top 10 หรือ 
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Top 1 ) สามารถเพิ่มจำานวนการอ้างอิงได้อย่างมาก โดย
ผลงานบางชิ้นสามารถได้รับการอ้างอิงถึง 10 เท่าตัว 
เมือ่เทียบกับการตพีมิพ์ในวารสารท่ัวไป การวเิคราะห์ของ 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย น้ี ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของการ 
ร่วมมือระหว่างประเทศและการมี Collaboration กับ 

ภาคอุตสาหกรรมในการเพิ่มคุณภาพและผลกระทบ 
ของผลงานวิจัย เป็นการย้ำาถึงจุดท่ีว่าการมีเครือข่ายที่ 
กว้างขวางและการทำางานร่วมกับหลากหลายภาคส่วน
สามารถชว่ยเพิม่โอกาสในการสรา้งผลงานวจิยัทีมี่ความ
สำาคัญและได้รับการยอมรับในระดับสากล

 ในส่วนท้ายของการบรรยาย ได้มีการกล่าวถึงประเด็นสำาคัญอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์วิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
 ด้านผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2023 มีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่มีค่าฟิลด์เวท (Field Weight) 
เกิน 1 ซึ่งถือเป็นผลงานที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับสากล ฟิลด์ท่ีโดดเด่นได้แก่ ธุรกิจการจัดการ 
สังคมศาสตร์ สัตวแพทย์ และชีวเคมี
 ด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล มีการกล่าวถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีรัฐบาลกำาลังผลักดัน 
เพื่อพัฒนาภาคการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ หน่ึงในเป้าหมายคือ การยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้มี
อย่างน้อยสองแห่งที่ติดอันดับ 200 สูงสุดของโลก
 ด้านความสำาคัญของคุณภาพผลงานวิจัย ได้ย้ำาถึงความสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพของผลงาน 
วิจัย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและตอบสนองต่อเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล
 ด้านความสนใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มีการกล่าวถึงเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ  
ซึ่งอาจมีผลต่อการดำาเนินงานและการจัดการภายในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย
 ด้านปัญหาการใช้งบประมาณวิจัย การบริหารจัดการเงินงบประมาณสำาหรับการวิจัยและการใช้ใบเสร็จ 
ในการเบิกจ่าย ถือเป็นปัญหาที่นักวิจัยหลายคนต้องเผชิญ และเป็นเรื่องที่มีการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงมาหลายปี
ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงผ่านกระทรวงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 ดา้นการเตรยีมประกาศใหม ่มกีารกล่าวถงึการเตรยีมการประกาศหลักเกณฑ์ใหม่สำาหรบัการจดัซือ้จดัจา้ง
เพื่อการวิจัยและพัฒนา ท่ีจะทำาให้กระบวนการนี้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยการขยายวงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ไม่ต้องทำาตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปัจจุบันให้อยู่ที่หนึ่งล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้สามารถซื้อวัสดุ หรือ บริการ
เฉพาะเจาะจงได้ง่ายขึ้น
 ดา้นการพฒันาหลักสตูรเพรพ็ (Preparation) มกีารพฒันาหลักสูตรเพือ่เตรยีมความพรอ้มให้กับนักวจิยั
ในการบริหารจัดการเงิน
 ด้านการประกาศใหม่สำาหรับการตีพิมพ์เอกสารวิจัย มีการประกาศใหม่ที่กำาหนดให้เอกสารวิจัยท่ี  
ตีพิมพ์หลังจากวันท่ีประกาศจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดใหม่นี้ ส่วนเอกสารวิจัยท่ีตีพิมพ์ก่อนหน้าน้ียังสามารถ 
ใช้ข้อกำาหนดเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุของการประกาศเดิม
 ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มีการเตรียมการเปิดตัวฐานข้อมูลนักวิจัย ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น 
เพื่อให้สามารถติดตาม และเข้าถึงข้อมูลของนักวิจัยได้ง่ายขึ้น ระบบนี้ถูกซื้อมาจากเอลส์เวียร์ (Elsevier) เป็นบริษัท 
สำานักพิมพ์ในเนเธอร์แลนด์ที่เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค และการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งของ  
RELX Group ซึ่งเป็นที่รู้จักจนถึงปี 2015 ในชื่อ Reed Elsevier และมีจุดประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาผลงาน 
และข้อมูลของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ องค์กร
 ด้านการทดสอบและการใช้งานระบบ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยกำาลังอยู่ในช่วงการทดสอบ และใกล้จะ 
เสร็จสมบูรณ์ นักวิจัยจะมีโอกาสได้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานของตนเอง ระบบจะสามารถดึงข้อมูล 
ผลงานท่ีตีพิมพ์อัตโนมัติจากฐานข้อมูลซายวอลล์ (SciVal) แต่นักวิจัยสามารถเพิ่มข้อมูลผลงานอื่น ๆ ท่ีระบบ 
ไม่สามารถดึงข้อมูลได้อัตโนมัติ เช่น หนังสือ สิทธิบัตร หรือ การนำาเสนอในงานประชุมวิชาการ นอกจากนี้ ระบบจะมี
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้นักวิจัยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 มีการเปิดตัวระบบฐานข้อมูลนักวิจัยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของนักวิจัย และมี
การประกาศใหม่เก่ียวกับการตีพิมพ์เอกสารวิจัยท่ีจะช่วยให้มีการจัดการกับข้อมูลและผลงานวิจัยได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ นักวิจัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยต่าง ๆ 
ได้ง่ายขึ้น ระบบน้ีช่วยให้สามารถตรวจสอบงานวิจัยท่ีอาจารย์และนักวิจัยได้ตีพิมพ์ ฟิลด์วิจัยที่กำาลังทำางานอยู่   
ความเคล่ือนไหวทางวิชาการในฟิลด์น้ัน ๆ นอกจากน้ียังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหานักวิจัยอื่น ๆ ท่ีมีงานวิจัย 
ใกล้เคียงกัน เพื่อส่งเสริมการทำางานร่วมกัน หรือ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ระบบดังกล่าวยังมีความสามารถ
ในการแสดงขอ้มลูทางภูมศิาสตรเ์กีย่วกับท่ีต้ังของนักวจิยั และการทำางานรว่มกบัมหาวทิยาลัยตา่ง ๆ  ท่ัวโลก ซึง่ชว่ย
ให้มองเห็นภาพรวมของการทำางานทางวิชาการร่วมกันได้ชัดเจนขึ้น 
 ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย ยังมีการพูดปิดท้ายถึงการประกาศผลรางวัล Researcher of the Year ซึ่งเป็น 
การยกย่องนักวิจัยท่ีมีผลงานเด่นในมหาวิทยาลัยมหิดล และการให้ความสำาคัญกับการส่ือสารข้อมูลและการ 
สนับสนุนทางวิชาการให้กับนักวิจัย

mu
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คอลัมน์ “กินดี ปลอดภัย ไกลโรค”คอลัมน์ “กินดี ปลอดภัย ไกลโรค”
จากหนังสือ 45 เรื ่องเล่าอาหารและโภชนาการ จากหนังสือ 45 เรื ่องเล่าอาหารและโภชนาการ 

กินดี ปลอดภัย ลดโรคกินดี ปลอดภัย ลดโรค
สถาบันโภชนาการสถาบันโภชนาการ
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บรรณาธิการประจำาฉบับ   อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล

กองบรรณาธิการ   ผศ.ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย ์ ผศ.ดร.จรรยา ธัญญาด ี ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช  
    อ.ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล  อ.บุญมี พวงเพชร  อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
    ผศ.ดร.ปรัญรัชต์  ธนวิยุทธ์ภัคดี  อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด  ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  
    ผศ.ดร.สันติ มณีวัชระรังษี 

ประสานงานกลาง   พัชญา วงษ์วันทนีย์  ดาริน พรหมศิลป์
ออกแบบและจัดทำารูปเล่ม   พรศิริ บุญมาวงค์

เจ้าของ    สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  สำานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 5
    999  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170
    โทรศัพท์ : 0-2849-6351-2  โทรสาร : 0-2849-6350

ข่าวสภาคณาจารย์ 
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ   
ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด 
จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณา 
บทความเป็นไปตาม www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

 รรณาธิการแถลง บ
โดย  อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล

สวัสดีชาวมหิดลทุกท่านค่ะ

 ข่าวสารสภาคณาจารย์ในเดือนเมษายนน้ี ขอนำาเสนอ การสรุปความจากการแสดง 
วสิยัทัศน ์และแนวทางในการบรหิารมหาวทิยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรธีรา 
วา่ท่ีอธิการบดมีหาวทิยาลัยมหิดล เม่ือวนัที ่25 มีนาคมท่ีผ่านมา เพือ่ให้ประชาคมไดท้ราบแนวทาง
การบริหารงานและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต รวมทั้งรับทราบผลการดำาเนินงาน
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research and Innovation โดย ศาสตราจารย์ ดร.
นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 

 ท้ังน้ี ขอขอบคุณ นางสาวจุฑาภรณ์ สุดขาว นักศึกษาจากวิทยาลัยศาสนศึกษา  
ในการสรุปการบรรยายและตอบข้อซักถามของศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
ผู้สรปุการบรรยายของ ศาสตราจารย ์ดร.นพ.ภทัรชัย กีรติสนิ และขอขอบคณุสถาบนัโภชนาการ
ที่ให้บทความด้านสุขภาพเพื่อเผยแพร่ด้วยค่ะ

 ปีน้ีฤดูร้อนทำาหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์มาก ขอให้ผู้อ่านทุกท่านรักษาสุขภาพ ดูแลตัวเอง
ให้สามารถผ่านช่วงเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะคะ
        พบกันใหม่ฉบับหน้า


